

1/ Kiểm điểm tình hình học tập của học sinh trong tuần IX (14-19/10/2019) :

+ Biểu dương những HS tham gia thi HSG lớp 12 cấp tỉnh trước tập thể lớp, đề động viên phong trào thi đua học tốt

+ Kiểm điểm tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của các tổ chức trong trường tuần IX và triển khai cho lớp thực hiện tốt nhiệm vụ trong tuần X; trong đó cần tập trung các biện pháp nâng cao chất lượng học tập của học sinh và thực hiện thật tốt nề nếp của nhà trường.

+ HS vắng không phép, đi học trễ (xem danh sách phòng Đoàn), đề nghị GVCN nhắc học sinh đi học chuyên cần, đúng giờ .

+ GVCN cần phát huy vai trò của CB lớp trong việc kiểm tra nề nếp và học tập của từng thành viên, từng tổ. Hằng tuần tổng kết, rút kinh nghiệm. Tuyên dương khen thưởng HS tích cực và xử lý kịp thời HS vi phạm.

+ GVCN tăng cường bám sát lớp, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm của HS. Giáo dục HS kĩ năng sống, giao tiếp ứng xử có văn hóa ...

+ GVCN chấn chỉnh nề nếp học thêm buổi chiều như: Đi học trễ, vắng không phép, không ghi chép bài, ngủ trong lớp, sử dụng ĐTDD trong giờ học.... Đề nghị giáo viên chủ nhiệm tùy tình hình cụ thể của lớp kiểm điểm nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường. Nếu vắng 3 buổi không phép GVCN mời PHHS đến để cam kết, phối hợp giáo dục; nếu vắng 3 buổi có phép GVCN thông báo cho PHHS biết để theo dõi, quản lý con em mình.

+ Nhắc học sinh không được tụ tập trước cổng trường khi ra về; Không được sử dụng ĐTDD trong các tiết học hay các hoạt động giáo dục khác; Giữ gìn vệ sinh, tiểu tiện đúng chỗ, bỏ giấy vào sọt rác, không được vứt rác bừa bãi, không được bỏ giấy vào bàn cầu ...

2/ Đề đảm bảo trật tự An toàn giao thông trong học đường :

+ Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông học đường với chủ đề “*Văn hoá giao thông vì sự an toàn của thanh thiếu niên và cộng đồng*”.

+ Học sinh không được sử dụng mô tô, xe máy tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe; HS chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

3/ Tập thể dục giữa giờ

+ GVCN Yêu cầu học sinh

Hết tiết 2 nhanh chóng ra, sân xếp hàng ngay ngắn đúng qui định (Khối 10: thứ 2, thứ 5; Khối 11: thứ 3, thứ 6; Khối 12: thứ 4, thứ 7); Tập các động tác tập thể dục giữa giờ đúng theo yêu cầu của thầy cô TD đã hướng dẫn;

+ GVCN có biện pháp kiểm tra, đánh giá tập thể dục giữa giờ của HS

4/ Hop lớp trưởng các lớp học thêm

+ Thời gian: 7h45 sáng thứ 2 ngày 21/10/2019

+ Địa điểm : Phòng ĐCN

+ Thành phần: Lớp trưởng các lớp học thêm (GVCN thông báo cho những em học sinh là lớp trưởng các lớp học thêm đi họp đông đủ)

PHT Đỗ Minh Châu chuẩn bị nội dung và chủ trì buổi họp; Mời Bí thư Đoàn và TKHĐ tham dự.

5/ Phân công lao động : Xem chuyên mục

HT